

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
วันอังคาร ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมบุรณ์ ปัญญาธิ	ประธานสภาฯ
2	นายพร จันทาพูน	รองประธานสภาฯ
3	นายสุนทร ปงกันมูล	เลขานุการสภา อบต.สันทราย
4	นายอำนาจ แก้วแจ้	สมาชิกสภา อบต.สันทราย หมู่ที่ 9
5	นายสนั่น จีมะลี	สมาชิกสภา อบต.สันทราย หมู่ที่ 7
6	นายบุญส่ง สันตะบุตร	สมาชิกสภา อบต.สันทราย หมู่ที่ 2
7	นายชัยวัฒน์ ธรรมรังษี	สมาชิกสภา อบต.สันทราย หมู่ที่ 8

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสงกรณ เกเย็น	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
2	นายขวัญชัย สุวรรณปัญญา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
3	นายเกษม จันทาพูน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
4	นายเอกวัฒน์ เมืองมาหล้า	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
5	นายพายัพ ทรายหมอ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
6	นางนิศารัตน์ แปงสนิท	ผู้อำนวยการกองคลัง
7	นางสาวพิมพ์สุชา อินต๊ะสิน	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
8	นายปรีชา วงศ์มูล	รองปลัด อบต.สันทราย
9	นายภรณ์ณภัส อุดด้วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
10	นางธัญญกช ธรรมตาล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม นายสมบุรณ์ ปัญญาธิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

(เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566)

ประธานฯ

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมครบ

ที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

4.1 รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญ นายพร จันทาพูน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต.

นายพร จันทาพูน
(ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ)

- เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ที่เคารพทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้มีมติในที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยมีมติที่ประชุมได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว และ ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดนั้น และได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยมีมติที่ประชุมกำหนดยื่นคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. และวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่ปรากฏว่า ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

คณะกรรมการแปรรูปได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าร่างดังกล่าวที่เสนอมานั้นได้ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลัง และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนนโยบายในแผนพัฒนา และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วร่างงบประมาณดังกล่าวฯ มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ดังนั้นจึงไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นควรคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตามร่างเดิม โดยการยกมือ

เห็นชอบคงร่างเดิม	5 เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง

คณะกรรมการแปรรูปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. ไม่มีข้อความใดต้องแก้ไข
2. เห็นชอบ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามเดิม
3. เห็นชอบ ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

จึงแจ้งรายละเอียดให้สภา อบต.สันทราย ได้รับทราบตามกระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การพิจารณาอนุมัติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ

ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรรูปแก้ไขเท่านั้น

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ประธานสภาฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ

5.2 การพิจารณาญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระที่ 3 ชั้นการลงมติ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52 ระบุว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานฯ

มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดจะให้มิตินี้ให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้หรือไม่ เมื่อไม่มี กระทบจึงขอมติที่ประชุมว่า สภา อบต.สันทราย เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

- ประธานฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในวาระที่ 3 ชั้นลงมติ
- ประธานฯ - เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อนายอำเภอ แม่จัน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ที่ประชุม รับทราบ

5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

นายภรณ์นภัส อุดด้วง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกพร้อม คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานและปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประกอบด้วย สำนักปลัด กองช่าง และกองการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอน(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายละเอียดดังนี้

1 สำนักปลัด

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน **จำนวน 119,900 บาท** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	งบประมาณ
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง (สำหรับห้องนายก และห้องประชุม อบต.สันทราย) โดยมีคุณลักษณะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 40,900 บาท คุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ของสำนักงานงบประมาณ ลำดับที่ 10.6 หน้า 81-82	81,800
2	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเป็นตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ราคาตู้ละ 6,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ของสำนักงานงบประมาณ ลำดับที่ 10.14 หน้า 84	12,000
3	จัดซื้อเก้าอี้พักคอย(เก้าอี้แถว) สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นเก้าอี้แถวเหล็กที่นั่งและหลังพิง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุดๆ ละ 5,200 บาท จัดหาตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ	10,400
4	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล(งานธุรการ) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นโต๊ะทำงานหน้าเหล็ก PVC 7 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 x ลึก 75 x สูง 75 ซม. จัดหาตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ	7,500
5	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำหรับห้องผู้บริหาร) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นโต๊ะหมู่บูชา ขนาด โต๊ะหมู่ 7 หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ทำด้วยไม้ มีโต๊ะฐานสำหรับวางชุดโต๊ะหมู่ จัดหาตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ	4,600
6	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล(งานธุรการ) จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเป็นเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ลึก 65 x สูง 112-120 ซม.ขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ จัดหาตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ	3,600
รวมงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งสิ้น		119,900

โดยขออนุมัติโอน(ลด)งบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 131,120 บาท ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน **119,900 บาท**

2 กองช่าง

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน 81,800 บาท** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	งบประมาณ
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยมีคุณลักษณะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 40,900 บาท คุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ของสำนักงานงบประมาณ ลำดับที่ 10.6 หน้า 81-82	81,800
รวมงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น		81,800

โดยขออนุมัติโอน(ลด)งบประมาณจากแผนงานดังนี้

1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมหมู่บ้านระหว่างบ้านดง หมู่ที่ 7 และบ้านแหลมหมู่ที่ 6 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 52,500 บาท

ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้อย่างน้อย จำนวน 52,500 บาท

2. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝापิด งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 34,800 บาท ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้อย่างน้อย จำนวน 29,300 บาท รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จำนวน 81,800 บาท

3 กองการศึกษาฯ

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน 13,400 บาท** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	งบประมาณ
1	<p>จัดซื้อตู้สำหรับวางของหรืออุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ เป็นเป็นชั้นวางของสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 หลัง รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำจากไม้แผ่นปาติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีน - ขนาด <u>ขนาดของตู้</u> กว้าง X ยาว X ลึก ไม่น้อยกว่า 105 ซม.X145 ซม.X24 ซม. <u>ขนาดของช่องเก็บของ</u> กว้าง X ยาว X ลึก ไม่น้อยกว่า 20 ซม.X20 ซม.X23 ซม. <p>- จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ สำนัก งบประมาณ</p>	13,400
รวมงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น		13,400

โดยขออนุมัติโอน(ลด)งบประมาณจากแผนงานดังนี้

1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน จำนวน 52,400 บาท **ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้**
จำนวน 13,400 บาท

ประธานฯ

- มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่

ประชุม

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ

เนื่องจากบัดนี้ เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้
ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านประชุมต่อในเวลา
13.00 น.

ประชุมต่อเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ

- มีท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมอีก ขอเชิญครับ

นายภรณ์ภัส อุดด้วง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกพร้อม คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายแก้ไขครั้งที่ 3/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายได้พิจารณาเห็นชอบและได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายจึงขอแจ้ง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายให้รับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	รายการเดิม	ปีพ.ศ.เดิม	รายการที่แก้ไข	ปีพ.ศ.ที่แก้ไข
1	อุดหนุนประปาภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 8 บ้านโพธาราม -เพื่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้านโพธาราม จำนวน 2 จุด -ชอย 3 ต่อจากจุดเดิม -ชอย 4 ข้างวัดบ้านโพธาราม จุดดำเนินการบริเวณ ชอย 3 และ ชอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านโพธาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณ 200,000 บาท	2566	อุดหนุนประปาภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 8 บ้านโพธาราม -เพื่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้านโพธาราม จำนวน 2 จุด -ชอย 3 ต่อจากจุดเดิม -ชอย 4 ข้างวัดบ้านโพธาราม จุดดำเนินการบริเวณ ชอย 3 และ ชอย4 หมู่ที่ 8 บ้านโพธาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณ 300,824 บาท	2567

ที่ประชุม

- รับทราบ

2	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ไฟกิ่ง) -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ไฟกิ่ง)จำนวน 7 จุด พร้อมลงหม้อไฟกิ่ง จุดดำเนินการบริเวณ ถนนบ้านดงเชื่อมบ้านศาลา งบประมาณ 50,000 บาท	2567	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ไฟกิ่ง) -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ไฟกิ่ง)จำนวน 7 จุด พร้อมลงหม้อไฟกิ่ง จุดดำเนินการบริเวณ ถนนบ้านดงเชื่อมบ้านศาลา งบประมาณ 79,040 บาท	2567
---	--	------	--	------

นายปรีชา วงศ์มูล
(รองปลัด อบต.สันทราย)

- แจ้งหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566" มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 12 ส.ค.2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระเบียบดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และ มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 6 และ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2566)

สำหรับสาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ "ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป "เบี้ยยังชีพ" หมายความว่า เงินที่รัฐมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ตามกฎหมายเพื่อใช้ในการยังชีพ

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

"ผู้บริหารท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกเมืองพัทยา

หมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
4. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด ขณะที่ในหมวด 5 ข้อ 14 ระบุ สิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบนี้ สิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

1. ตาย
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าว สิ้นสุดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้หากผู้สูงอายุ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วยความสุจริต ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุต่อไป โดยยกเว้นการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน

ในบทเฉพาะกาล ข้อ 17 ยังระบุว่า บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป

การดำเนินการใดที่ดำเนินอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้น เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้ว ขอแจ้งให้ที่ประชุม

รับทราบ หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 เพียงแค่นี้
ก่อน ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุม
เวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)

บันทึกการประชุม

(นายสุนทร ปงกันมูล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย สมัย
ประชุมสามัญ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 /2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ธรรมรังษี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอำนาจ แก้วแจ้)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสนั่น จีมะลี)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ให้
รับรองแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ ปัญญาธิ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย